

**ตรวจสอบกรณีบริเวณสวนทุเรียนพื้นที่ ม.๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีน้ำผุดขึ้นมาจากดิน
มีลักษณะใสแล้วเปลี่ยนเป็นตะกอนสีส้ม และมีกลิ่นเหม็นคล้ายแอมโมเนีย**

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ ทสจ. ระยอง อบต.หนองละลอก ทสม.จ.ระยอง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ตรวจสอบกรณีบริเวณสวนทุเรียนพื้นที่ ม.๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินมีลักษณะใสแล้วเปลี่ยนเป็นตะกอนสีส้ม และมีกลิ่นเหม็นคล้ายแอมโมเนีย สรุปได้ดังนี้

๑. บริเวณพื้นที่เกิดเหตุเป็นสวนทุเรียนและสวนยางของนายจรัล โชติช่วง อยู่ติดกับพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ทางด้านทิศเหนือ ซึ่งพื้นที่ของเขตประกอบการฯ มีการถมพื้นที่สูงกว่าพื้นที่สวน ประมาณ ๕ - ๖ เมตร มาตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการเมื่อประมาณ ๒๐ ปีที่แล้ว

๒. จากการตรวจสอบพบว่า มีน้ำผุดออกมาบริเวณสวนที่ติดกับแนวรั้วของเขตประกอบการฯ น้ำที่ผุดออกมามีลักษณะใสแต่ตะกอนที่น้ำมีสีส้มคล้ายตะกอนสนิม ไม่มีกลิ่น น้ำจะไหลไปลงสระน้ำ ซึ่งเจ้าของที่ดินสูบลไปรดต้นทุเรียน พบว่าบริเวณโคนต้นทุเรียนมีคราบสีส้มดำ

๓. เจ้าของสวนให้ข้อมูลว่ามีน้ำตะกอนสีส้มผุดออกมาจากดินตั้งแต่เขตประกอบการฯ เริ่มมีการถมที่ในช่วงแรกมีน้ำผุดออกมาไม่มาก แต่ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำตะกอนสีส้มผุดออกมาค่อนข้างมาก ส่วนท่อและบ่อซีเมนต์ที่อยู่ภายในสวนติดกับรั้วของเขตประกอบการฯ เจ้าของเขตประกอบการฯ รายเก่า ได้มาทำไว้เพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตสนิม

๔. จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามเบื้องต้นบริเวณจุดที่มีน้ำผุดขึ้นมาทั้ง ๒ จุด พบว่า มีค่า pH อยู่ในช่วง ๖.๓ - ๖.๓๒ DO อยู่ในช่วง ๗.๑๘ - ๘.๙ mg/l และ TDS อยู่ในช่วง ๕๔ - ๗๔ mg/l ซึ่ง ศคพ.รย. ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการด้วยแล้ว

๕. เจ้าหน้าที่เขตประกอบการฯ แจ้งว่า หลังจากทราบเรื่องกรณีนี้ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้ว และจะเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินส่งตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า รวมทั้งจะสืบค้นหาข้อมูลดินที่นำมาถมที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตะกอนสีแดงดังกล่าวหรือไม่ เมื่อผลวิเคราะห์แล้วเสร็จจะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริง และพร้อมที่จะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหากรณีนี้หากสาเหตุเกิดจากเขตประกอบการฯ

ทั้งนี้ ศคพ.รย. จะเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม เมื่อผลวิเคราะห์แล้วเสร็จจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ประชุมหารือเพื่อหาสาเหตุของปัญหาคอนกรีตสนิม รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหา

